

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

và nâng cấp đường cao tốc số 2. Hiện Tập đoàn đang phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam tập trung phát triển các dự án điện mặt trời lắp trên mái nhà tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, những cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và chiến lược phát triển của tỉnh. Hiện nay Thái Bình đang có chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng, cảng biển đến năm 2030. Đặc biệt, Khu kinh tế Thái Bình đã và đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện với nhiều cơ chế ưu đãi hấp dẫn để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thái Bình luôn có kế hoạch mời gọi, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản, các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực công nghệ cao, sản xuất tự động, năng lượng tái tạo, đồng thời tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các nhà đầu tư. Đồng chí mong muốn thông qua buổi làm việc này Tập đoàn Kumagai Gumi cũng như các nhà đầu tư khác của Nhật Bản sẽ nghiên cứu và sớm có quyết định đầu tư vào Thái Bình.

Ông Akira Yamazaki trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm lực, thế mạnh của Tập đoàn, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió. Ông Akira Yamazaki mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất từ phía tỉnh để Tập đoàn có cơ hội nghiên cứu, đầu tư vào Thái Bình, đồng thời hứa sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp của Nhật Bản về Thái Bình để có các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông qua công tác kiểm tra giúp đánh giá đúng ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc của tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó để xuất các giải pháp, kịp thời tham mưu cho tỉnh giải quyết khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Công văn số 802/UBND-KGVX ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh, ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 51/TB-SGDĐT thông báo phương thức tuyển sinh và môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023.

Theo đó, phương thức tổ chức tuyển sinh là thi tuyển. Môn thi gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

ĐẶNG ANH

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”

Sáng ngày 17/3, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”, phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội đồng Đội tỉnh chọn tổ chức làm điểm quy mô cấp tỉnh.

Tại ngày hội, các đại biểu và các em học sinh đã cùng ôn lại truyền thống 91 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Chi nhánh Bưu chính Viettel Thái Bình, Hội đồng Đội huyện Quỳnh Phụ đã trao tặng 13 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh xây dựng mô hình “Thư viện xanh”; Hội đồng Đội tỉnh tặng 10 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh tham gia hoạt động ngoại khóa với chuyên đề phòng, tránh xâm hại trẻ em.

Thông qua ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo động lực mạnh mẽ cho thiếu nhi phấn đấu trở thành đoàn viên; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở.

KUÂN PHƯƠNG

Cháy nhà dân tại thành phố Thái Bình

Khoảng 9 giờ ngày 17/3, một vụ cháy đã xảy ra trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà số 161, là một phần của đại lý kinh doanh bao, bạt nilon T.S (số 159 và 161 đường Lê Quý Đôn), sau đó bùng phát dữ dội và lan sang nhà kế bên.



Khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy nhưng bất thành. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điểu xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an thành phố, Ban CHQS thành phố và lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, sơ tán tài sản, phân luồng giao thông.

Đến 11 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với lực lượng có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TRỊNH CƯỜNG

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

ngày càng được hoàn thiện; mô hình tổ chức của ngành thống kê được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, tổ chức thống kê tại bộ, ngành, địa phương được hình thành và củng cố; trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao; công tác chuyên môn luôn được nghiêm túc triển khai thực hiện với kết quả tích cực; hoạt động điều phối thống kê được thực hiện có hiệu quả, giúp công tác thống kê được triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện từ trung ương đến địa phương; chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các đề án lớn về thống kê được tiếp tục triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước; hoạt động hợp tác quốc tế về thống kê được mở rộng theo

hướng hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Thống kê Việt Nam; nguồn lực cho hoạt động thống kê được tăng cường đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thông tin thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ hơn về thực trạng sử dụng số liệu thống kê

trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương; công tác phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn trong hoạt động thống kê; một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác thống kê ở địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngành thống kê có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cũng như việc hoạch định các chính sách; là “tai”, là “mắt” của Đảng, Nhà nước. Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tích cực của ngành, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, nhất là nhận thức về công tác thống kê ở các cấp, ngành, địa phương còn hạn chế; đầu tư cho công tác thống kê chưa tương xứng với vị

trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê; phân tích, đánh giá, sử dụng số liệu thống kê chưa đạt hiệu quả cao; sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho ngành thống kê chưa chặt chẽ. Thống nhất với chủ đề hội nghị: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả”, Thủ tướng yêu cầu trong năm 2022 toàn hệ thống chính trị phải nâng cao hơn nữa nhận thức đối với công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền; thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, minh bạch, đồng thời phân tích, đánh giá, dự báo phải sát với tình hình; người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê và nắm bắt đầy đủ các nội dung về công tác thống kê; chú

trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho công tác thống kê, trong đó quan tâm đến đầu tư nâng cao chuyên đổi số; hoàn thiện thể chế, sớm tham mưu văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; công tác hợp tác quốc tế phải sâu rộng, tranh thủ kiến thức của các nước và các tổ chức quốc tế để đưa ngành thống kê ngày càng phát triển. Thủ tướng mong muốn sau hội nghị này phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để hoạt động ngành thống kê đạt hiệu quả tốt hơn, thống sự là “tai”, là “mắt” của Đảng, Nhà nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố rà soát, căn cứ kế hoạch sử dụng đất và dự án đang triển khai để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với các địa phương để sớm hoàn thiện các thủ tục triển khai.

Cũng trong chiều ngày 17/3, sau khi nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án BT đang triển khai tại huyện Hưng Hà, huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chức năng tổ chức đàm phán với nhà

đầu tư, tổng hợp báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án trên.

Sáng ngày 17/3, UBND tỉnh nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả xây dựng quỹ “Đến ơn đáp nghĩa” tỉnh Thái Bình năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; công tác chi trả thí điểm trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp tham mưu ban hành quy

chế quản lý và sử dụng quỹ “Đến ơn đáp nghĩa” tỉnh Thái Bình; thành lập và kiện toàn Văn phòng Quỹ; ban hành văn bản kiện toàn bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, số kinh phí huy động đóng góp và việc sử dụng nguồn quỹ thời gian qua còn hạn chế.

Năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Ban Quản lý Quỹ trích kinh phí để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ tại 8 xã, cụm xã, huyện và chỉ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho một số đối tượng chính sách.

Cũng theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác chi trả thí điểm trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Quỳnh Phụ 6 tháng qua cơ bản bám sát phương án và hợp đồng

nguyên tắc mà hai bên đã ký, bảo đảm về kinh phí và nhân lực tổ chức chi trả. Việc chi trả được thực hiện khá đồng bộ, bảo đảm kịp thời, chính xác, nhanh chóng hơn so với trước. Đồng thời, tạo thuận lợi trong kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn nguồn chi trả cũng như giảm áp lực cho cán bộ huyện và xã, nâng cao hiệu quả quản lý, xét duyệt hồ sơ của cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2022 công tác “Đến ơn đáp nghĩa” cần tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả. Đồng chí thống nhất đề xuất việc trích kinh phí từ quỹ “Đến ơn đáp nghĩa” để tu sửa công trình nghĩa trang liệt sĩ và tiến hành các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp đối với người có công với cách mạng. Yêu cầu công trình được xây dựng phải bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị MTTQ

Kiểm tra hoạt động kinh doanh và dịch vụ y tế

Chiều ngày 17/3, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng SSS Momcare, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận một số hàng hóa đang trưng bày có nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài không có nhãn hiệu phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Chủ cửa hàng không có mặt nên chưa cung cấp được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đang bày bán. Ngoài

ra, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận địa điểm kinh doanh không trùng với địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cơ quan chức năng cấp. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận một số dấu hiệu vi phạm và đề nghị chủ cửa hàng đến Sở Y tế tiếp tục làm việc với cơ quan Thanh tra Sở để giải trình làm rõ.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh của Trạm Y tế xã Đông Trà (Tiền Hải) và cơ sở nha khoa Hoàng Thành, xã

Bình Định (Kiến Xương) theo nội dung người dân thông tin phản ánh. Sau kiểm tra, đoàn đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình về những nội dung người dân phản ánh liên quan đến thu giá dịch vụ test nhanh Covid-19; đề nghị chủ cơ sở nha khoa Hoàng Thành sớm xuất trình giấy phép hoạt động và sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu buộc đóng cửa cơ sở nếu chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

KHẮC ĐUẤN



Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hàng hóa bày bán tại cửa hàng SSS Momcare.

Giải pháp giảm đau nhức xương khớp khi chuyển mùa

Đau nhức xương khớp là tình trạng nhiều người gặp phải vào giai đoạn chuyển mùa, không chỉ từ nóng sang lạnh mà ngay cả trong thời điểm giao thoa giữa mùa xuân và mùa hè như hiện nay. Những thay đổi trong sinh hoạt, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe sẽ hạn chế các cơn đau nhức khó chịu này.

Giai đoạn chuyển mùa - căn thận đau nhức xương khớp

Những cơn đau nhức tại khớp gối, vai, lưng, bàn tay... thường xuất hiện mỗi khi “trời gió, trời trời”. Nguyên nhân của hiện tượng này là do xương khớp chưa kịp thích ứng với sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Đặc biệt, người lớn tuổi, người mắc bệnh lý xương khớp mạn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp... sẽ cảm nhận được sự thay đổi này trước tiên. Bởi ở những đối tượng này, sụn khớp bị bào mòn, đầu xương không được bảo vệ, dễ gặp ma sát trong quá trình chuyển động, đồng thời các dây thần kinh cũng nhạy cảm hơn.

Khi trời chuyển từ xuân sang hè, nhiệt độ tăng lên sẽ kéo theo biến đổi trong môi trường đời sống, ảnh hưởng tới gân, cơ, dây chằng, gây viêm đau. Dây thần kinh cảm giác tại khớp cũng phản ứng lại với tình trạng viêm nhiễm đồng thời liên tục bị kích thích bởi sự gia tăng nhiệt độ cùng các cơn mưa bất chợt giai đoạn chuyển mùa.

Chênh lệch áp suất, độ ẩm không khí khiến các gân, cơ, mô sụn tại khớp khó thích nghi, co giãn bất thường, tạo áp lực lên khớp. Bên cạnh đó, sự lạnh, giảm nhiệt độ và áp suất khí quyển cũng ảnh hưởng tới độ đặc của dịch khớp, gián tiếp tác động tới sự trơn tru khi vận động khớp.

Ngoài ra, thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho các yếu tố gây bệnh xương khớp xâm nhập vào cơ thể. Nền tảng sức khỏe suy yếu cũng khiến cảm giác đau nhức tăng nặng hơn.

Làm sao để giảm đau nhức xương khớp khi chuyển mùa?

Để không phải trải qua những cơn đau nhức xương khớp khó chịu năm này qua năm khác khi chuyển mùa, trước hết cần giữ cơ thể thích ứng tốt với sự thay đổi của thời tiết. Thời điểm này, thường sẽ lạnh vào sáng sớm và đêm muộn, ấm lên vào trưa chiều. Do đó, hãy giữ ấm cơ thể vào ban đêm, mặc quần áo nhiều lớp để cơ thể đỡ bớt khi trời ấm hơn trong ngày. Nâng cao sức khỏe tổng thể

bằng việc xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Nên bổ sung rau xanh đậm, quả mọng, cá béo... đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật, rượu bia.

Trong sinh hoạt cần tránh giữ nguyên một tư thế thời gian dài, không bê khớp, vận người

trọng, hạn chế mang vật nặng. Tăng cường vận động và tập thể dục thể thao đúng cách sẽ làm tăng độ dẻo dai cho khớp xương. Tuy nhiên, không nên luyện tập ngoài trời khi thời tiết thay đổi đột ngột.

Khi bị đau xương khớp có thể chườm nóng, xoa bóp. Để giảm

nhau cơn đau, không ít người tìm tới thuốc tây nhưng phương pháp này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nếu dùng lâu dài. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên.

Viên khớp Tâm Bình là sản phẩm nổi tiếng của Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Với thành phần gồm 10 vị thảo dược như Mã tiền chế, Hy thiêm, Độc hoạt..., sản phẩm hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp; hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết; hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp.

Hơn 10 năm xuất hiện trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã chinh phục giới chuyên môn và người tiêu dùng bằng chất lượng cao, giá thành hợp lý chỉ 10.000 đồng/ngày, được bình chọn là Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng...

Hơn 10 năm xuất hiện trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã chinh phục giới chuyên môn và người tiêu dùng bằng chất lượng cao, giá thành hợp lý chỉ 10.000 đồng/ngày, được bình chọn là Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng...

Hơn 10 năm xuất hiện trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã chinh phục giới chuyên môn và người tiêu dùng bằng chất lượng cao, giá thành hợp lý chỉ 10.000 đồng/ngày, được bình chọn là Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng...

Hơn 10 năm xuất hiện trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã chinh phục giới chuyên môn và người tiêu dùng bằng chất lượng cao, giá thành hợp lý chỉ 10.000 đồng/ngày, được bình chọn là Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng...

Bạn có thể mua Viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất. Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc được tư vấn về các bệnh lý xương khớp hãy gọi tới hotline 0343 44 66 99.